

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทผาลัม

๑. อาจารย์ ดร.นิคม โยภัญญา	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์สุภาพร บางใบ	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข (แทน)	กรรมการ
๔. อาจารย์นภาพร ตุ่มทองคำ (แทน)	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ เอี่ยมสำอาง (แทน)	กรรมการ
๖. นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล	กรรมการ
๗. นางวณิชยา บัวสิงคำ	กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสภา	กรรมการและเลขานุการ
๙. นางพัชรียา ศรีสด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวชนากานต์ พิณเขียว	ผู้จัดบันทึกการประชุม
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์	ผู้นำเสนอข้อมูล
๑๒. อาจารย์ยุภา คำตะพล	ผู้นำเสนอข้อมูล
๑๓. นางอรทัย เพชรบูรณ์	ผู้นำเสนอข้อมูล
๑๔. นางสาวจะสิทธิ์พร นามวงศ์	ผู้นำเสนอข้อมูล

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. อาจารย์สุปราณี พิศมัย (แทน)	กรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.ณัฐแก้ว ช้องรอด (แทน)	กรรมการ

เปิดการประชุม เวลา ๑๐.๑๐ น.

อาจารย์ ดร.นิคม โยภักฎญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นประธาน ในที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และ แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑.๑ เรื่อง การนัดหมายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

อาจารย์ ดร.นิคม โยภักฎญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องไปแล้วนั้น เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ทั้งนี้จึงมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการนัดหมายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปริญญาตรีต่อเนื่อง เพื่อให้ทันตามระยะเวลาการเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

มติ รับทราบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการนัดหมาย ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

๑.๒ เรื่อง เลขานุการคณะกรรมการวิชาการแจ้งให้ทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ แจ้งการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการวิชาการเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานการติดตาม การดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการวิชาการ โดยนำเสนอรายงานติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังตาราง

หน่วยงาน/ ผู้เสนอรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
รักษาการ หัวหน้างาน แนะแนวและ รับเข้านักศึกษา	๑. พิจารณา (ร่าง) คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มติ เห็นชอบ (ร่าง) คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ให้ปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	๒. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป มติ รับทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการนัดหมายในการประชุมคณะกรรมการต่อไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รักษาการ หัวหน้างาน สหกิจศึกษา และพัฒนา	๓. แจ้งรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) มติ รับทราบ รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	มีสาขาวิทยายนัย ข้อมูลการส่งนักศึกษา ปฏิบัติสหกิจศึกษา จำนวน ๔ สาขาวิชา	การยื่นยื่นรายชื่อ นักศึกษาออก ปฏิบัติสหกิจศึกษา มีความล่าช้ากว่า

หน่วยงาน/ ผู้เสนอรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
อาซีพ	(ครั้งที่ ๒) ทั้งนี้สาขาวิชาต้องยืนยันข้อมูลการส่งนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	จำนวน ๓๑ คน แยกตามสาขาวิชา ดังนี้ ๑. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ๔ คน ๒. สาขาวิชาการตลาด ๙ คน ๓. สาขาวิชาการจัดการ ๑๕ คน ๔. สาขาวิชานิติศาสตร (การสื่อสารดิจิทัล) ๓ คน	กำหนดการ ส่งผลให้การดำเนินงานเพิ่มรายวิชาและเปลี่ยนรายวิชาจากรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์เป็นรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษามีความล่าช้า
รักษาการหัวหน้างานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาซีพ	๔. แจ้งการดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๒) มติ รับทราบ การดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๒) โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการติดตามต่อไป	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการติดตาม ดังนี้ ๑. แจ้งข้อเสนอแนะโครงการ ให้กับ ผู้รับผิดชอบโครงการ แก่ไขข้อมูล การดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๒) ตามข้อเสนอแนะของ สป.อว. ๒. ดำเนินการส่งบันทึกข้อตกลงโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๒) ที่ลงนามแล้ว ไปยัง สป.อว. ๓. ดำเนินการติดตาม การตรวจสอบข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๒) ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว ส่งไปยัง สป.อว.	รอผลพิจารณาจาก สป.อว เพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชาภายใต้โครงการยุวชนอาสาต่อไป

หน่วยงาน/ ผู้เสนอรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
รักษาการ หัวหน้างาน แนะแนวและ รับเข้านักศึกษา	๕. แจ่งสรุปรายงานจำนวนนักศึกษาออกจากการเป็นนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มติ รับทราบ สรุปรายงานจำนวนนักศึกษาออกจาก การเป็นนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งกลับไปยังคณะ เพื่อสาขาวิชา ใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป	ดำเนินการจัดทำ บันทึกข้อความแจ้ง ไปยังคณะ ๕ คณะ เรียบร้อยแล้ว	
รักษาการ หัวหน้างาน ทะเบียนและ ประมวลผล	๖. พิจารณาการขอเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ อนุมัติสำเร็จการศึกษาครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ มติ อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ อนุมัติสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ จำนวนทั้งหมด ๕๓ คน ทั้งนี้มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำเสนอเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป	๑. ดำเนินการออก เอกสารการศึกษา ให้ให้นักศึกษาเรียบร้อย แล้ว ๒. จะเสนอรายชื่อ ต่อสภาวิชาการเพื่อ กลับกรองการอนุมัติ ปริญญาในครั้งต่อไป	
รักษาการ หัวหน้างาน ทะเบียนและ ประมวลผล	๗. พิจารณาขออนุญาตแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐกุล แก้วงาม) มติ เห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการ ส่งหลักฐานเพิ่มเติมมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน จึงจะ สามารถดำเนินการแก้ไขผลการเรียนนักศึกษา ในรายวิชา HSPS113 จริยธรรมกับการปกครอง ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๔ ของนักศึกษาภาค กศ.ปช. จำนวนนักศึกษา ๑ คน นางสาว พิษามณูชु์ แสงทอง รหัสนักศึกษา ๖๒๑๒๐๒๒๑๑๒๑๗ จาก ผลการเรียนเดิม E เปลี่ยนเป็น B	นายทะเบียนได้รับ เอกสารเพิ่มเติม จากอาจารย์ผู้สอน และตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลถูกต้อง จึงดำเนินการปรับ ผลการเรียนให้แก่ นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว	
รักษาการ หัวหน้างาน พัฒนาและ ส่งเสริมวิชาการ	๘. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้สอน รายวิชา GESC106 เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มติ เห็นชอบ ให้ยกเลิกการเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GESC106 เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒ ราย คือ อาจารย์ ดร.พิมพ์พรณ ทิพยแสง และอาจารย์ศานต์ พานิชลิตี ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสมัครสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยไม่จำกัดรายวิชา และจัดทำเป็นประกาศธรรมเนียบ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกปีการศึกษา และมอบ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทำบันทึกข้อความแจ้ง ไปยังทุกคณะทราบ และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

หน่วยงาน/ ผู้เสนอรายงาน	ข้อมูลที่รายงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สุรเชษฐ์ เอี่ยมสำอาง	๙. พิจารณาขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามมาตรฐานโรงเรียน ออย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มติ เห็นชอบ การดำเนินการตามมาตรฐานโรงเรียน ออย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียนได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้หน่วยงาน ดังกล่าวได้ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มงานคุ้มครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบ ประสานรายละเอียดในการดำเนินงานดังกล่าวโดยมอบคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการประสานข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ยังไม่มีโรงเรียน ในสังกัดของ มหาวิทยาลัย ในส่วนนี้ จึงยังไม่ได้ ดำเนินการตาม มาตรฐานโรงเรียน ออย. น้อย	
รักษาการ หัวหน้างาน แนะแนวและ การรับเข้า นักศึกษา	๑๐. พิจารณา (ร่าง) แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มติ เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดทำแผนจำนวนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับ จำนวนการเข้าศึกษาจริง โดยคำนวณค่าร้อยละจากจำนวน นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่เข้าศึกษา และค่าเป้าหมายจากแผนการ รับนักศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ คน และจัดทำบันทึกข้อความสำรวจ ข้อมูลไปยังคณะ เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป	ดำเนินการจัดทำ บันทึกข้อความ สำรวจไปยังคณะ ๕ คณะ และรวบรวม ข้อมูลเข้าที่ประชุม ในวาระสืบเนื่อง	

มติ รับทราบ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรอง

๒.๑ เรื่อง รับรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อใช้
ในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณารับรองระเบียบวาระ
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และขอเพิ่มระเบียบวาระประชุม
จำนวน ๔ วาระ ดังนี้

- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง การนัดหมายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง

- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๔.๗ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
จำนวน ๗ ฉบับ

- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง ติดตามการรับทราบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
ในระบบ CHECO

- เพิ่มระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะ
มติ รับทราบ การรับรองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีวาระเพิ่มเติม จำนวน ๔ วาระ

๒.๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการได้ร่วมกันพิจารณารายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มี
ข้อเสนอนะในการแก้ไข

มติ รับทราบ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่
๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง (ร่าง) แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๖

นางอรัญญา เพชรบุรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและกรรับเข้านักศึกษา
กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วาระที่ ๕.๘
เรื่อง (ร่าง) แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มติที่ประชุม
เห็นชอบ มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำแผนจำนวนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
จำนวนการเข้าศึกษาจริง โดยคำนวณค่าร้อยละจากจำนวนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาที่เข้าศึกษา และค่าเป้าหมาย
จากแผนการรับนักศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ คน และจัดทำบันทึกข้อความสำรวจข้อมูลไปยังคณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนักศึกษาและยืนยันข้อมูลแผนการรับนักศึกษา ภาคปกติและ ภาค กศ.ปช.
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบ
และยืนยันแผนการรับนักศึกษา

อาจารย์ยุภา คำตะพล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบและยืนยันแผนการรับนักศึกษา พบว่ามีบางสาขาวิชาที่ขอปรับลด
และปรับเพิ่มจำนวนนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ จำนวน ๑๕ คน หากมีการ
ดำเนินการปรับลดจำนวนนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษา จำนวนนักศึกษาตามนโยบายแผนการรับนักศึกษา
เชิงรุก จำนวนนักศึกษาจะไม่ถึงเกณฑ์ ๑,๕๐๐ คน ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายไว้ ส่วนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล ที่ขอเพิ่มจำนวนนักศึกษา พบว่าสาขาวิชาดังกล่าวไม่มีนักศึกษาติดต่อกันมาแล้ว
เป็นเวลา ๒ ปี ซึ่งทำให้ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร

อาจารย์ ดร.นิคม โยภัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า
ในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล หากไม่เร่งดำเนินการไม่ทัน
ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ หลังจากนั้นหลักสูตรสาขาวิชาจะต้องดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานปี ๒๕๕๘ และ
หากดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับนักศึกษาได้

อาจารย์ณภาพร ตุ่มทองคำ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า สาขาวิชาที่ขอปรับลดจำนวนนักศึกษา เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับนักศึกษาได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาปรับลดจำนวนนักศึกษาตามที่สาขาวิชาเสนอ ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาเชิงรุก

อาจารย์ ดร.นิคม โยภัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า สาขาวิชาที่ปรับลดจำนวนนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษาเชิงรุก มอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหาแนวทางในการเฉลี่ยจำนวน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายตามแผนการรับนักศึกษาเชิงรุก จำนวน ๑,๕๐๐ คน

อาจารย์ยุภา คำตะพล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า จะขอบวกเพิ่มไว้ในสาขาวิชาที่ดำเนินการปรับลดจำนวนนักศึกษาจากแผนการรับนักศึกษาเชิงรุก

มติ เห็นชอบ (ร่าง) แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ยกเว้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล ให้งดรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร ส่วนกรณีสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเกินแผนการรับนักศึกษาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ สามารถรับนักศึกษาให้เต็มแผนการรับที่ระบุในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) และเปิดห้องเรียนเพิ่มได้ แต่จำนวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนแผนการรับนักศึกษาในห้องเรียนนั้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ

นางอรทัย เพชรบูรณ์ รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดส่งกรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู ได้จัดทำกรอบแนวคิดการพัฒนาคู และพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้นำกรอบแนวคิดมาดำเนินการปรับใช้ตามความเหมาะสมในการคัดเลือกนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อเป็นระบบกลางของประเทศ ในการคัดกรองบุคคลเข้าเรียนครู ซึ่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในพื้นที่ระบบมีความซับซ้อน กรณีที่นักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย

อาจารย์สุปราณี พิศมัย แทนคณบดีคณะครุศาสตร์ สอบถามการที่มหาวิทยาลัยไม่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บังคับในการเข้าร่วมระบบดังกล่าวหรือไม่

อาจารย์ ดร.นิคม โยภัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คงไม่มีการบังคับให้ทุกมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมระบบ TCAS แต่เป็นการเชิญชวนให้แต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วม

มติ รับทราบ กรอบแนวคิดการพัฒนาารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู
ที่มีประสิทธิภาพ

๔.๒ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

นางอรทัย เพชระบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา
กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำหนังสือตรวจสอบคุณภาพการศึกษานักศึกษา
ชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อยืนยันการสำเร็จการศึกษาริจริงของนักศึกษาที่รับเข้ามา
ศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคปกติ ส่งตรวจสอบคุณภาพ จำนวน ๙๓๕ คน ตอบกลับจำนวน ๗๖๙ คน
คงเหลือ ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๕ จากการแจ้งผลตรวจสอบคุณภาพ และ ภาค กศ.ปช. ส่งตรวจสอบคุณภาพ
ตอบกลับจำนวน ๑๑๖ คน คงเหลือ ๑๐๙ คน คงเหลือ ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๗ จากการแจ้งผลตรวจสอบ
คุณภาพ ส่วนรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันใบวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีดังนี้

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา	สถาบันเดิม	หมายเหตุ
๑	๖๕๑๐๑๐๓๓๓๐๔	นางสาวณัชชา หมั้นราม	คหกรรมศาสตร์-วท.บ.	โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาลวิทยา)	ประสานเจ้าหน้าที่คณะ
๒	๖๕๑๐๑๐๒๓๓๓๕	นายธีรภัทร คงจำนงค์	นิติศาสตร์-น.บ.	โรงเรียนนิคมศิลปอนุสรณ์	ประสานเจ้าหน้าที่คณะ
๓	๖๕๑๐๑๐๑๙๐๑๒๑	นางสาวนิภาพรรณ สังข์ประไพ	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ.	โรงเรียนเพชรพิทยาคม	ประสานเจ้าหน้าที่คณะ
๔	๖๕๑๐๑๐๒๔๒๐๖	นางสาวชลิตา บุญคง	ภาษาอังกฤษ-ค.บ.	โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม	ประสานเจ้าหน้าที่คณะ

มติ รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ภาคปกติ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๕ และภาค กศ.ปช. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๗
ทั้งมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันวุฒิการศึกษา
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่อไป

๔.๓ เรื่อง แผนการจัดโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นางอรทัย เพชระบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา
กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ ได้กำหนดจัดทำ
โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่
๗ พฤศจิกายน - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร โดยมีรูปแบบ
และแผนการแนะแนวเชิงรุก ทั้งนี้ได้สำรวจความพร้อมไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งหมด ๙๑ แห่ง โดยมีสถานศึกษา
ตอบรับการเข้าแนะแนวทั้งหมด ๗๔ แห่ง ซึ่งจะดำเนินการประสานเพื่อขอยืนยันการเข้าแนะแนวอีกครั้ง

มติ รับทราบ แผนการจัดโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๔.๔ เรื่อง การรับรองคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.
จำนวน ๓ ฉบับ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เลขที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หนังสือ

สำนักงาน ก.ค.ศ. เลขที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เลขที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๖๒๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๖. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ (หลักสูตร ๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗ หลักสูตร

๔.๕ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ.

นางสาวฉนิษฐา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งสำเนาสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๒ ฉบับ หนังสือสำนักงาน ก.พ. เลขที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๐๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/๑๑๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา รวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

อาจารย์ ดร.นิคม โยภัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า หลักสูตรปรับปรุงที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวงรอบ ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการต่อไป

มติ รับทราบ การรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. จำนวน ๗ หลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรปรับปรุงที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวงรอบ ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการต่อไป

๔.๖ เรื่อง ขอความร่วมมือนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใช้ในสถาบันอุดมศึกษา

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษานำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด (Youngster with good heart) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน นั้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพิ่มชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต เนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)

๒. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี

๓. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล

ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว

อาจารย์ ดร.นิคม โยภัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ในการปรับปรุงหลักสูตร ควรเพิ่มชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ในส่วนที่เป็นรายวิชาเลือกหรือผนวกเข้ากับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับใช้ และรายงานข้อมูลต่อไป

มติ รับทราบ การขอความร่วมมือนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปปรับใช้ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเพิ่มชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑. เรื่อง การต้านทุจริตในสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption)

๒. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี

๓. เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล

ทั้งนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งต่อไป

๔.๗ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน ๗ ฉบับ

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้ดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ จำนวน ๗ ฉบับ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๖. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕

๗. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕

ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ จำนวนทั้ง ๗ ฉบับนั้น ส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวข้างต้นโดยมีข้อมูลดังตารางต่อไป

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา	ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย	ข้อสังเกตจากคณะกรรมการวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. แบบฟอร์มเล่ม มคอ.๒ ๒. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕	ทุกหลักสูตรจะต้องดำเนินการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐	เป็นการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้ปริญญาเกียรตินิยมของนักศึกษา
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.๒๕๖๔ ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการจัดการศึกษาภายใต้หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.๒๕๖๔ ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนจ่ายหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ทุกฉบับ) ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๖๕ ๕. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๖๕ ๖. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การกำหนดรายวิชาการจัดการศึกษาตามโครงการเรียนล่วงหน้า พ.ศ.๒๕๖๕	
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือ	๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๔	

ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการอุดมศึกษา	ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย	ข้อสังเกตจาก คณะกรรมการวิชาการ
หลักสูตรควาระดับปริญญาโท สองปริญญา ในสาขาวิชาที่ ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕		

หมายเหตุ สามารถเข้าดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ <https://www.ops.go.th/th/ches>

มติ รับทราบ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน ๗ ฉบับ ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควาระดับปริญญาตรีสองปริญญาหรือหลักสูตรควาระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยมอบผู้แทนแต่ละคณะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน เพื่อดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง พิจารณาแผนการรับและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

นางอรทัย เพชรบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา กล่าวว่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการรับและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา และนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการให้คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลไปแล้วนั้น ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งข้อมูลแผนการรับและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ภาค กศ.ปช. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุข้อมูลในระบบการรับสมัครนักศึกษา และ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖

มติ เห็นชอบ แผนการรับและคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

๕.๒ เรื่อง พิจารณาแผนการดำเนินงานรับนักศึกษาเชิงรุก

นางอรรทัย เพชรบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการวางแผนการดำเนินงานรับนักศึกษาเชิงรุก และมีนโยบายการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา (Promotion) กลยุทธ์เพื่อสร้างความสนใจ และประโยชน์แก่ผู้เข้าศึกษา และมหาวิทยาลัยโดยรวม ทั้งนี้ได้จัดแผนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การให้ทุนอุดหนุน การศึกษาบุตรของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุน การศึกษาบุตรของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตาม (ร่าง) ประกาศนี้ คือ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากร

๒. นโยบายการเยียวยานักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียม การศึกษาได้กรณีที่นักศึกษาประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ในคราวเดียว โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการเยียวยา ช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ระบบแนะนำ มีเครือข่ายในการแนะนำผู้สนใจเข้าศึกษามาสัมผัสและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมี ๒ แบบ ดังนี้

๓.๑ ระบบแนะนำ (พี่ชวนน้อง) หรือผู้ที่สนใจเป็นเครือข่ายการแนะนำผู้สนใจ เข้าศึกษามาสัมผัสและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระบบแนะนำ แบบการจ้างเหมา (เอเจนซี) ตัวแทนการหานักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าศึกษามาสัมผัสและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรที่ศึกษา อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ควรปรับเป็นคำว่า ทายาทของบุคลากรที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สามารถปรับแก้ไขได้หรือไม่

อาจารย์ยุภา คำตะพล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า หากปรับแก้ไขการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ทายาท ของบุคลากรที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้น การพิสูจน์หลักฐานอาจเป็นไปได้ยาก

อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสภา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า กรณีที่เป็นบุตรของบุคลากรที่ได้รับการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม การศึกษาให้แก่บุตรของบุคลากรที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับสิทธิ์นั้นก่อนที่บุคลากร จะเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ในปีถัดไปที่บุคลากรท่านนั้นเกษียณอายุราชการไปแล้ว จะยังคงได้รับสิทธิ์นั้นอยู่หรือไม่

อาจารย์ ดร.นิคม โยภักฎญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ในกรณีการเกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังถือว่าได้รับสิทธิ์นั้นอยู่ ทั้งนี้ควรนิยามไว้ในประกาศของการได้รับสิทธิ์

ตามประกาศ พร้อมทั้งดำเนินการประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูล (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

นางอรทัย เพชรบูรณิน รักษาการหัวหน้างานแนะแนวและการรับเข้านักศึกษา นำเสนอข้อมูล นโยบายการเี่ยวยานักศึกษา โดยให้นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้กรณี ที่นักศึกษาประสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในคราวเดียว และระบบแนะนำ มีเครือข่ายในการแนะนำผู้สนใจเข้าศึกษามาสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการเชิญชวนจากพี่ชว่น้องเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย และแบบจ้างเหมาจากตัวแทนการหานักเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ เอี่ยมสำอาง แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามกรณีนี้ที่ผู้สมัครเข้าศึกษาชำระค่าสมัคร แต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สามารถเบิกจ่ายแบบจ้างเหมา จากตัวแทนได้หรือไม่

อาจารย์ยุภา คำตะพล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า กรณีนี้ยังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้

มติ เห็นชอบ แผนการดำเนินงานรับนักศึกษาเชิงรุก พร้อมทั้งดำเนินการประสาน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูล (ร่าง) ระเบียบ และ (ร่าง) ประกาศ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๕.๓ เรื่อง ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ขออนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ เพื่อให้การเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และได้มาตรฐานตามที่สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภากำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุญาตจ้าง นางสาวพราวดี พงษ์สิทธิศักดิ์ ตำแหน่งนายความ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อทำการสอนนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช.

มติ อนุญาตจ้างอาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ ทั้งภาคปกติและภาค กศ.ปช. จำนวน ๑ คน คือ นางสาวพราวดี พงษ์สิทธิศักดิ์

๕.๔ เรื่อง (ร่าง) รูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลินภานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน จึงได้จัดทำ (ร่าง) รูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้รายวิชาวิศวกรรมสังคม บัณฑิตไว้ที่ ๓ หน่วยกิต ตามอัตลักษณ์ราชภัฏ

ส่วนกลุ่มวิชาอื่น ๆ และ (ร่าง) ผลการเรียนรู้ ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการวิชาการร่วมกันพิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า รายวิชาใหม่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ ตามระยะเวลา เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

อาจารย์นภาพร ตุ่มทองคำ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งข้อสังเกต (ร่าง) ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ปรากฏในตาราง ควรมีการนำคำอธิบายหลัก ๆ ในการนำข้อมูลไปใช้

มติ เห็นชอบ โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการทั้ง ๕ คณะ พิจารณาทบทวนผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำเข้าคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบคณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๒๕๖๕ ดำเนินการตามกระบวนการและแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการต่อไป

๕.๕ เรื่อง ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในปีภาคศึกษา ๑/๒๕๖๕ ล่าช้า ของ นายอนุสรณ์ สาดา

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในปีภาคศึกษา ๑/๒๕๖๕ ล่าช้า ของนายอนุสรณ์ สาดา รหัสนักศึกษา ๖๑๑๑๐๒๑๖๙๑๓๔ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งขอพักการเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ และได้กลับมาเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ เข้าใจว่าสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ โดยไม่ต้องทำการเพิ่ม - ถอนรายวิชา จึงทำให้ไม่ปรากฏรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน จึงขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ล่าช้า พร้อมทั้งแนบเอกสารการเข้าเรียนมาพร้อมรายละเอียดจำนวน ๖ วิชา ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้

๑. รหัสวิชา HSPA404 รายวิชา นวัตกรรมองค์การ ๓(๓-๐-๖)
๒. รหัสวิชา GESC103 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ๓(๓-๐-๖)
๓. รหัสวิชา HSPA301 รายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ๓(๓-๐-๖)
๔. รหัสวิชา HSPA204 รายวิชา ระเบียบปฏิบัติราชการไทย ๓(๓-๐-๖)
๕. รหัสวิชา HSPA412 รายวิชา กฎหมายปกครอง ๓(๓-๐-๖)
๖. รหัสวิชา HSPA202 รายวิชา การบริหารโครงการ ๓(๓-๐-๖)

มติ อนุญาตให้ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในปีภาคศึกษา ๑/๒๕๖๕ ล่าช้า ของนายอนุสรณ์ สาดา จำนวน ๖ รายวิชา โดยชำระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป

๕.๖ เรื่อง ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในปีภาคศึกษา ๑/๒๕๖๕ ล่าช้า ของ นางสาวปิยธิดา พ่ายผา

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในปีภาคศึกษา ๑/๒๕๖๕ ล่าช้า ของนางสาวปิยธิดา พ่ายผา รหัสนักศึกษา ๖๔๑๑๐๒๕๐๘๑๐๙ นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งย้ายสาขามาจากสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินการเพิ่มรายวิชาเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ รหัสวิชา CHEM101 รายวิชา เคมีเบื้องต้น แต่ดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ จึงทำให้ไม่ปรากฏรายวิชา

ดังกล่าว ซึ่งนักศึกษาได้เข้าเรียนในรายวิชาดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารการเข้าเรียน จึงขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ล่าช้า คือ รหัสวิชา CHEM101 รายวิชา เคมีเบื้องต้น

มติ อนุญาตลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ในปีภาคศึกษา ๑/๒๕๖๕ ล่าช้า ของนางสาวปิยธิดา พายผา จำนวน ๑ รายวิชา

๕.๗ เรื่อง ขอลเปลี่ยนรหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ของ นางสาวอรรวรรณ จันทะคุณ

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า ขอลเปลี่ยนรหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ของนางสาวอรรวรรณ จันทะคุณ รหัสนักศึกษา ๖๔๑๑๐๒๑๗๙๑๐๗ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) นักศึกษาสามารถเทียบโอนยกเว้นรายวิชาได้ และดำเนินการเพิ่มรายวิชา คือ รหัสวิชา MSTI504 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ทำให้รายวิชาไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร จึงขออนุญาตเปลี่ยนรหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ จากเดิม รหัสวิชา MSTI504 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เป็น รหัสวิชา MSTI504 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานโรงแรม

มติ เห็นชอบให้เปลี่ยนรหัสวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ของ นางสาวอรรวรรณ จันทะคุณ จากเดิม รหัสวิชา MSTI504 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม เป็น รหัสวิชา MSTI504 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานโรงแรม

๕.๘ เรื่อง ขออนุญาตยกเลิกรายวิชาเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ล่าช้า ของนาย ขวลิต หมวกชา

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า ขออนุญาตยกเลิกรายวิชาเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ล่าช้า ของนายขวลิต หมวกชา รหัสนักศึกษา ๖๔๑๒๐๒๐๒๓๑๒๙ นักศึกษาภาค กศ.ปช. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น นักศึกษาเทียบโอนยกเว้นรายวิชาได้ดำเนินการยกเว้นรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น แต่นักศึกษาเข้าใจว่าเมื่อดำเนินการยกเว้นรายวิชาแล้ว ไม่ต้องดำเนินการถอนรายวิชาที่ยกเว้นได้ ประกอบกับไม่ได้ เข้าเรียนในรายวิชาที่ยกเว้นรายวิชาด้วย จึงทำให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนเป็น E ดังนั้นจึงขออนุญาตยกเลิก รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ล่าช้า จำนวน ๑ รายวิชา คือ รหัสวิชา GESO103 รายวิชา พลวัตสังคมไทย ๓(๓-๐-๖)

มติ อนุญาตให้ยกเลิกรายวิชาเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ล่าช้า ของนายขวลิต หมวกชา จำนวน ๑ รายวิชา คือ รหัสวิชา GESO103 รายวิชา พลวัตสังคมไทย

๕.๙ เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียน เหมายจ่ายหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

นางสาววณิชยา บัวสิงคำ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อรับผู้เรียน หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต จึงกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเหมายจ่ายหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)

- ค่าลงทะเบียนเหมาะจ่ายสำหรับผู้เรียนในเวลาราชการ ๓,๐๐๐ บาท
- ค่าลงทะเบียนเหมาะจ่ายสำหรับผู้เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ๓,๕๐๐ บาท

๒. หลักสูตรอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ ๑ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)

- ค่าลงทะเบียนเหมาะจ่ายสำหรับผู้เรียนในเวลาราชการ ๓,๕๐๐ บาท

มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง อัตราค่าลงทะเบียนเหมาะจ่ายหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๒. หลักสูตรอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

ระดับ ๑ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)

- ๕.๑๐ เรื่อง ขอเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อนุมัติสำเร็จการศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า งานทะเบียนและประมวลผล ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา และออกเอกสารคุณวุฒิการศึกษาได้ ทั้งนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒๐ ราย แยกตามหลักสูตรได้ดังต่อไปนี้

หลักสูตร	ภาคปกติ (จำนวนคน)	ภาค กศ.ปช. (จำนวนคน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	-	๑
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	๓	-
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	๑๐	-
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	๖	-
รวม	๑๙	๑
รวมทั้งหมด	๒๐	

มติ อนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อนุมัติสำเร็จการศึกษาครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ราย ทั้งนี้มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการต่อไป

๕.๑๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา ๒๕๖๖

นางพัชริยา ศรีสด หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กล่าวว่า กรณีที่เป็น (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ และภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๖ ในการจัดสัปดาห์แบบปกติและ แบบดับเบิล มีข้อดีข้อเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร เนื่องจากช่วงระยะเวลาการเปิดปิดภาคการศึกษา มีระยะเวลาที่ห่างกัน

อาจารย์นภาพร ตุ่มทองคำ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม กล่าวว่า อยากให้เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา แต่ไม่จัดสัปดาห์แบบดับเบิล เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภาระงานสอนของอาจารย์

มติ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

๑. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖

๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ และภาคการศึกษา ฤดูร้อน/๒๕๖๖

โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการเสนอลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า งานวิชาการมีเรื่องปรึกษาหารือคณะกรรมการวิชาการ จึงได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หากท่านมีความประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการวิชาการ ขอให้ท่านส่งเอกสารพร้อมสำเนาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มายังงานบริหารและธุรการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้

๑. วาระเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาส่ง (ร่าง) เล่มหลักสูตร ภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

๒. นำเรื่องบรรจุวาระเข้าที่ประชุม ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติ รับทราบ กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๖.๒ เรื่อง ติดตามการรับทราบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในระบบ CHECO

อาจารย์นภาพร ตุ่มทองคำ แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยติดตามการรับทราบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒) ในระบบ CHECO

อาจารย์สุภาพร บางใบ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการติดตามข้อมูลการรับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO อยู่เป็นระยะ ทั้งนี้ยังไม่มีความก้าวหน้าในการรับทราบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ

มติ รับทราบ ผลการติดตามการรับทราบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในระบบ CHECO

๖.๓ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะ

อาจารย์ ดร.นิคม โยภัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะ โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามสัดส่วนในการดำเนินงานตามนโยบายเชิงรุก

มติ รับทราบ การจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะ เพื่อดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกต่อไป

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.


(นางสาวชนากานต์ พิณเขียว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม


(อาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา)
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม